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1. Umfjöllunarefni Rammaáætlunar hefur mismunandi áhrif eftir ferðum Útivistar. Horfa mest 

til áhrifa á framkvæmdir svæða við Langasjó og Torfajökul. 

2. Sjá ekki fara saman virkjunarframkvæmdir og ferðamennska á þeirra vegum. Virkjanir sem 

eru utan starfssvæða Útivistar hafa minna að segja. Flestir á þeirra vegum eru að sækja 

óspillta/ósnortna náttúru án allra mannvirkja og verklegra framkvæmda. 

3. Telja þeir mögulegt á að ná megi sátt sem allir geta sætt sig við? „Já, það ætti að vera hægt 

og Rammaáætlun er góð nálgun.“ Mikilvægt er þó að halda ákveðnum svæðum utan við 

framkvæmdir, t.d. Fjallabaksleið sem þeir nýta mjög mikið til lengri gönguferða. 

4. Rætt um gönguferðir um „Laugaveginn“ sem virkjanaframkvæmdir gætu haft áhrif á. 

Framboð á ferðum og þátttaka. 

5. Skúli mun setja saman minnisblað um starfsemi Útivistar og senda verkefnastjórn. 

 

 

 


